

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ(รายตัวชี้วัด)

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการผลักดันการดำเนินการขยายเวลาทำการจุดผ่านแดนถาวรทั่วประเทศ

ผู้กำกับดูแลเป้าหมายผลผลิต :
 นายสิงห์ สุขวังนั ผอ.ตท.สป.

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายชิงชัย แสงอินทร์
 น.ส. พิมพ์อักษร บริบูรณ์รัตน์
 น.ส. กรรณิ ลิขณสุทธิ

โทรศัพท์ : ๐-๒๒๒๒-๗๑๕๘

โทรศัพท์ : ๐-๒๒๒๒-๗๑๕๘

คำอธิบาย : เป็นตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี ๒๕๕๘ โดยมีกระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพหลัก

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบ ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.			ร้อยละที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	
	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๔	๒๕๕๕
การพัฒนาด่านการค้าชายแดน	-	-	-	-	-

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
๑	๒	๓	๔	๕

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

เป้าหมายผลผลิต/ข้อมูลพื้นฐานประกอบผลผลิต	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
ระดับความสำเร็จในการผลักดันการดำเนินการขยายเวลาทำการจุดผ่านแดนถาวรทั่วประเทศ	๑๐	๑	๑	๐.๑๐๐๐

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ (อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ได้ดำเนินการสำหรับเป้าหมายผลผลิตนี้)

กองการต่างประเทศ สป. ได้แจ้งให้จังหวัดชายแดนที่มีจุดผ่านแดนถาวรทั่วประเทศ ให้พิจารณาความเหมาะสมในการขยายเวลาทำการของจุดผ่านแดนถาวรในพื้นที่ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยให้รายงานผลให้ มท.ทราบภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : (ระบุปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนต่อการดำเนินการ สำหรับเป้าหมายผลผลิตนี้ ทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้)

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ด้านการต่างประเทศ และเน้นให้ในระดับพื้นที่มีการสร้างกลไกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นช่องทางในการเจรจาและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ /และการมีช่องทางผ่านแดนจำนวนหลายช่องทาง

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : (ระบุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานตามผลผลิตนี้ ทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้) เนื่องจากการขยายเวลาทำการจุดผ่านแดน ต้องได้รับการตอบรับและความเห็นชอบจากประเทศเพื่อนบ้าน และเนื่องจากความแตกต่างทางด้านกฎหมาย การเมือง และการบริหาร สภาพการเมืองของแต่ละประเทศ ส่งผลให้การดำเนินการในการขยายเวลาล่าช้า /หากไม่ได้รับการตอบรับจากประเทศเพื่อนบ้าน ก็ไม่สามารถดำเนินการขยายเวลาได้

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : (ระบุข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานตามผลผลิตนี้ในปีงบประมาณต่อไป)

หลักฐานอ้างอิง : (ระบุชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใช้อ้างอิง และจำนวนเอกสารที่ได้จัดส่งมา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ)

หมายเหตุ :